



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่ง
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุ อำเภอมะสอต จังหวัดตาก

ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับต้น) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุ วันพุธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม
๒๕๕๙ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุ อำเภอมะสอต จังหวัดตาก และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันเวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันเสาร์
ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ชั้น ๒
(อาคาร อบจ.เดิม) ศาลากลางจังหวัดตาก นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ
ตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับต้น) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกฯ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุ ดังนี้

หมายเลข ประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง /สังกัด	การสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)	คุณสมบัติ (๑๐๐ คะแนน)	รวม (คะแนน)	คิดเป็น ร้อยละ	ลำดับ ที่ได้
๐๐๒	จำเอนเกรียงศักดิ์ สิงห์กวาง	รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านหลุม อำเภอมือ จังหวัดสุโขทัย	๘๘.๘๖	๘๒.๒๕	๑๗๑.๑๑	๘๕.๕๖	๑
๐๐๑	นายพิตรพิบูล เสาวกุล	รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านแม่ต้น อำเภอมะระมาต จังหวัด ตาก	๘๓.๘๖	๗๗.๖๕	๑๖๑.๕๑	๘๐.๗๖	๒

//อนึ่ง.....

อนึ่ง คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการรายงานผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัดตาก) ตลอดจนแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบล รายงานขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ตามลำดับคะแนน โดยบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนี้ให้ใช้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุเท่านั้น และให้ใช้ได้ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก

ทั้งนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือก ฯ ตามประกาศนี้ขาดคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคัดเลือก ฯ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกไว้ ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครตั้งแต่นั้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายสมประสงค์ คณิชาพงษ์)
ประธานกรรมการคัดเลือกฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ